

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước dự sinh hoạt Chi bộ thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh



Đổng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.

Chiều ngày 6/10, đổng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự buổi sinh hoạt chi bộ sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 tại Chi bộ thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Cùng dự buổi sinh hoạt có lãnh đạo thành ủy Yên Bái.

Chi bộ thôn Thanh Lương có 27 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên miễn sinh hoạt, 23 đảng viên sinh hoạt thường xuyên. Trong 9 tháng năm 2022, Ban Chi ủy Chi bộ cùng với các đoàn thể của thôn đã tích cực lãnh đạo, vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong thôn không ngừng được nâng cao, hộ nghèo ngày càng giảm. Đến nay, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị về công tác phát triển đường giao thông nông thôn; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn; xây dựng nhà văn hoá, khu vui chơi cho trẻ em... Phát

biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ, đổng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin tới các đảng viên những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng, những định hướng, chủ trương của tỉnh nhằm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022. Đổng chí đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ thôn Thanh Lương nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng; tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn áp dụng khoa học, kỹ thuật; vận động con em trong thôn tích cực học các nghề chuyển sang lao động phi nông nghiệp; phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường quản lý đất đai; tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng; ngăn chặn việc coi nới, xây dựng trái phép... Đối với các đề xuất, kiến nghị của Chi bộ thôn Thanh Lương, đổng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu, giải quyết có lộ trình, bảo đảm các quy định của pháp luật.

HÙNG CƯỜNG

Khai mạc Kỳ thi tuyển cán bộ Đề án 11 của Tỉnh ủy

Sáng ngày 6/10, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển cán bộ tham gia Đề án 11-ĐA/TU về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035". Dự khai mạc có các đổng chí trong Hội đồng Sát hạch cán bộ tham gia Đề án 11-ĐA/TU.

Đề án 11 được Tỉnh ủy Yên Bái xác định là một trong những giải pháp có tính đột phá về công tác cán bộ của tỉnh, nhằm tạo dựng đội ngũ cán bộ cán đối về cơ cấu trẻ, nữ, dân tộc thiểu số giữ các chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; bảo đảm chuyển tiếp vững vàng giữa

các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới hiện nay. Theo mục tiêu tại Nghị quyết 38, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra: phấn đấu đến năm 2025 có từ 20% cán bộ thuộc Đề án trở lên được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đến năm 2030 đạt từ 25% trở lên và đến năm 2035 đạt từ 30% trở lên. Theo đó, kế hoạch Kỳ thi tuyển cán bộ Đề án 11 năm 2022 dự kiến tuyển chọn, bổ sung thêm từ 50 - 60 cán bộ tham gia. Sau thông báo đã có 142 ứng viên đăng ký đủ điều kiện dự thi đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

TRẦN NGỌC

Họp báo...

(Tiếp theo trang 1)

Đổng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đổng chủ trì Họp báo. Trên 30 cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội tham dự.

Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm" là cuộc hội thảo được tổ chức cấp Quốc gia, dưới sự đổng chủ trì của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái. Hội thảo nhằm mục đích khẳng định, làm rõ tầm nhìn chiến lược, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khả năng điều hành chiến tranh linh hoạt, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh khi quyết định mở Chiến dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952; vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước, của đổng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc, trực tiếp là quân và dân tỉnh Yên Bái; tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay; nhìn nhận, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng bộ, quân và

dân các tỉnh Tây Bắc nói chung, của tỉnh Yên Bái nói riêng sau 70 năm Chiến thắng Tây Bắc... Tại cuộc Họp báo, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương đã nêu những câu hỏi về công tác chuẩn bị hội thảo; những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái đạt được sau 70 năm Chiến thắng Tây Bắc; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn

hội thảo cũng như thông báo cụ thể về công tác triển khai thực hiện hội thảo. Đổng chí khẳng định: "Hội thảo khoa học "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm" là một hoạt động chính trị lớn, là dịp để Yên Bái đón tiếp các đổng chí đại biểu Trung ương, các địa phương, các nhà báo, cơ quan thông tấn báo chí đến thăm mảnh đất và con người tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái chắc chắn sẽ tổ chức thành công Hội thảo với hiệu quả tốt



Đổng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại cuộc Họp báo.

mới... Đổng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt các đổng chí chủ trì cuộc Họp báo thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về công tác phối hợp tổ chức hội thảo; nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc Hội thảo "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm"; thông tin về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác chuẩn bị tổ chức

nhất, giúp các đại biểu tham dự hiểu rõ tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Tây Bắc...; cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái rất vui mừng chào đón gần 500 đại biểu sẽ có mặt tham dự Hội thảo... Hội thảo khoa học "Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm" sẽ diễn ra vào ngày 14/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THIÊN CẨM

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông, lâm sản



Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 6/10, Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông, lâm sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động năm 2022.

Trong những năm qua, ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã từng bước được cơ cấu lại theo đúng định hướng, phù hợp vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị sản phẩm, thân thiện môi trường; được đầu tư gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao được giá trị nông, lâm sản, tạo được nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hiện giá trị sản xuất chế biến ngành công nghiệp này chiếm khoảng 43% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh; tạo công ăn việc làm cho khoảng 10.000 lao động, thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. Trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 5 dự án đầu

tư trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 347 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Để ngành sản xuất chế biến nông, lâm sản, thực phẩm trên địa bàn phát triển bền vững, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp kiến nghị: UBND tỉnh không cấp chủ trương đầu tư cho những dự án sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, chế biến tinh dầu quế sử dụng công nghệ lạc hậu, sản xuất sản phẩm thô, lãng phí nguyên liệu; các ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cưỡng quyết xử lý các cơ sở sản xuất đầu tư không theo quy hoạch, đầu tư không gắn với vùng nguyên liệu; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các dự án chế biến sâu, sản xuất tiêu thụ các sản phẩm chế biến thô của tỉnh như các dự án sản xuất ván ép, MDF, chế biến chè, chế biến gỗ, đồ gỗ nội thất... sớm đi vào hoạt động đúng tiến độ. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế khuyến khích đào tạo nghề, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, lành nghề gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong công tác tuyển dụng, đào tạo lao động. Các doanh nghiệp cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng... Những kiến nghị, băn khoăn của doanh nghiệp sẽ được Sở Công Thương báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

THU HIỂN